



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วิทยาลัยชุมชนควรเปิดกว้าง 'ไม่มีเงินก็ต้องมีโอกาส'ได้เรียน

นายชุมพล พรประภา รองประธานคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน(วชช.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนและคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน(วชช.)ของไทยได้ไปศึกษาดูงานที่ The Moreno Valley Campus Riverside Community College เมื่อเร็วๆนี้ พบว่าหลักสูตรต่างๆที่จัดล้วนเกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง อาทิ หลักสูตรผู้ดูแลรักษาฟันที่เรียนระดับอนุปริญญา 2 ปี ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนทางสมาคมหมอฟันท้องถิ่นได้ส่งบุคลากรเข้ามาช่วยสอนทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา และปัจจุบันทางวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 8,000 คน มีอาจารย์ประจำ 68 คน อาจารย์พิเศษ 250 คน โดยจุดเด่นที่สำคัญคือการเปิดให้เด็กม.6 ที่เรียนไม่จบได้กลับมาเรียนเพื่อเพิ่มความรู้และกลับไปสอบ ซึ่งเป็นการมาหาความรู้จริงๆ และที่สำคัญจะสอนให้ผู้เรียนได้รู้วิธีเรียนหรือสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ขณะเดียวกันจะมีเงินให้นักศึกษาได้กู้ยืมเรียน มีทุนการศึกษาแบบให้เปล่า รวมทั้งยังหางานให้ทำระหว่างเรียน และยังมีทีมที่ปรึกษาที่จะให้คำแนะนำผู้เรียนในทุกเรื่องอีกด้วย

Dr. Lisa A.Conyers รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ทางวิทยาลัยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมาก โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน สถิติต่างๆของบุคลากร และนักศึกษา เพื่อนำมาเสริมหรือแก้ไขในจุดบกพร่อง และพยายามหาเครื่องมือที่จำเป็นมาช่วยในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนง่ายขึ้น และหากวชช.ไทยต้องการแลกเปลี่ยนบุคลากรก็ยินดีจะได้มาช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ เพราะเชื่อว่าปัญหานั้นจะคล้ายคลึงกัน

นางวัชรีย์ พร้อมประวัติ นักศึกษาไทย กล่าวว่า ตนมีครอบครัวอยู่ที่นี่ และเลือกเรียนหลักสูตรอนุปริญญาการดูแลรักษาฟัน เพราะที่นี่เก่งทางด้านฟัน มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เมื่อจบแล้วสามารถต่อปริญญาตรีได้ และที่สำคัญจบแล้วมีงานทำแน่นอน ทั้งนี้ที่วิทยาลัยชุมชนที่ตนเรียนจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนแม้จะขัดสนเรื่องเงินก็เรียนได้ โดยจะมีเงินให้กู้ และหางานให้ทำระหว่างเรียนด้วย ส่วนค่าเล่าเรียนก็ไม่แพงมากนัก